

# บจธ. เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน



พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดตั้งธนาคารที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในเรื่องที่ดินทำกินที่เป็นปัญหามานาน

ที่ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในเรื่องที่ดินทำกินที่เป็นปัญหามานาน ซึ่งได้ดำเนินการผ่านโครงการของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. หรือธนาคารที่ดิน ให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝากตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 3 ปี บจธ. ได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไป 2,631 ราย 877 ครัวเรือน จำนวนที่ดินกว่า 3,151 ไร่ และในโครงการตามภารกิจของ บจธ. ทุกโครงการ จะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการด้วย

ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เบื้องต้นจะใช้ชื่อว่า “สถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจาย

ารถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม” (องค์การมหาชน) ซึ่งขณะนี้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ [www.labai.or.th](http://www.labai.or.th) และ [www.lawamendment.go.th](http://www.lawamendment.go.th) และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น 6 ภาค ๆ ละ 200 คน ทำให้เสร็จสิ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลและงานของ บจธ. และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบต่อไป ก่อนจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบได้ภายในเดือนมีนาคม โดยคาดว่า พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในไม่เกินเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีเงินทุนประเดิมจากรัฐบาลประมาณ 6,000 ล้านบาท